

การติดตามข้อเสนอแนะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

(๑) ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ (๒) ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ (๓) ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จากการติดตามครั้งที่ ๒ โดยให้หน่วยงานตอบกลับมาภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๖๒

การตรวจราชการประเภทที่ ๒ : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงาน กรมป่าไม้

๑. ตัวชี้วัดย่อย : รวมจำนวน๘..... ข้อ

ตรวจราชการ เขต/ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
๑. ข้อเสนอแนะที่ดำเนินการได้ จำนวน๔..... ข้อ				
วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ จนครศรีธรรมราช	๑) หน่วยงานส่วนกลางส่งแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่ล่าช้า	๑) ปม. ควรดำเนินการขออนุมัติและส่งแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานในพื้นที่ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) <u>สำนักแผนงานและสารสนเทศ</u> กรมป่าไม้ได้เร่งรัดอนุมัติแผนภาพรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับกิจกรรม/โครงการย่อยต่างๆ สำนักส่วนกลางที่เป็นเจ้าของงบประมาณจะเป็นผู้ออกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดส่งให้ สจป. ๑ - ๑๓ สจป.สาขา และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว ทั้งนี้ กรมป่าไม้จะได้เร่งรัดและมอบหมายหน่วยงานส่วนกลางออกแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ในช่วงต้นปีงบประมาณในโอกาสต่อไป	๑.หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๓/๑๘๓๐๗ สว. ๔ ตค. ๖๑
	๒) งบประมาณอุดหนุนเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ยังไม่ครอบคลุมทุกเครือข่ายในจังหวัด	๓) บูรณาการการทำงานร่วมกับ ทสจ. ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากจังหวัด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) <u>สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า</u> ได้จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันไฟป่าในพื้นที่	

ตรวจราชการ เขต/ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
	นครศรีธรรมราช	เพื่อให้การดำเนินงานเครือข่ายการแก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควันมีความ ต่อเนื่องและยั่งยืน	ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๔๔ เครือข่าย และได้ประสานการ ปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ ทสจ. ในพื้นที่ ตลอดจนการรายงานข้อมูลสถานการณ์เหตุการณ์ การเกิดไฟป่าให้จังหวัดทราบด้วย	
	๔) เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณที่ ภาคเอกชนสนับสนุนการปลูกป่า ภายใต้ CSR ได้เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้หน่วยงาน ในพื้นที่ดำเนินการปลูกป่า ตามระเบียบ กำหนดให้โอนไปที่ส่วนกลาง เพื่อ พิจารณาจัดสรร ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณบางแห่งไม่เป็นไปตามที่ ภาคเอกชน (CSR) ต้องการ ส่งผลให้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ภาคเอกชน (CSR) ลดลง	๔) ขอให้พิจารณาแนวทางจัดสรรเงิน งบประมาณที่ภาคเอกชนภายใต้ CSR หรือหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเพื่อ ดำเนินการปลูกป่าให้สอดคล้องกับพื้นที่ ที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ โดยปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มี ผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) <u>สำนักส่งเสริมการปลูกป่า</u> หน่วยงานได้รับทราบและได้มีแนวทางการเข้าร่วม สนับสนุนกิจกรรมการปลูกป่าของกรมป่าไม้ ใน รูปแบบการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๕/๑๒๙๕๙ ลว. ๒๗ กค. ๕๙ ดังนี้ ๑) ภาคเอกชน ประชาชน หรือหน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ ที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมสนับสนุน กิจกรรมการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับ กรมป่าไม้ แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนปลูกป่าภาครัฐ สำนัก ส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ โทร. ๐๒- ๕๖๑๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๖๕ ๒) วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ ๒.๑ การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เข้าไปพิจารณา ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการ ปลูกฟื้นฟูสภาพป่า ๒.๒ การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			<p>ทั้งนี้ อาจะระบุพื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมและหากไม่มีพื้นที่ที่ต้องการ กรมป่าไม้อาจพิจารณาพื้นที่อื่นๆ บริเวณจังหวัดใกล้เคียงที่เหมาะสมให้เป็นทางเลือกในการพิจารณา</p> <p>๓) เงินบริจาคในการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จะนำไปบริหารจัดการตามที่สำนักงบประมาณได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปลูกป่าต่อ ๑ ไร่ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าปีที่ ๑ ไร่ละ ๓,๙๐๐ บาท</p> <p>๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาป่าปีที่ ๒ – ๖ ไร่ละ ๑,๐๒๐ บาท</p> <p>๓.๓ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาป่าปีที่ ๗ – ๑๐ ไร่ละ ๔๙๐ บาท</p> <p>๔) กรมป่าไม้ จะพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำแปลงปลูกเพื่อควบคุม กำกับดูแลแปลงปลูกป่า ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานปลูกและบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	
	<p>๕) หน่วยงานในพื้นที่ไม่มีงบประมาณสำหรับเป็น ค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อร่วมดำเนินงานในชุดต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็นต้น</p>	<p>๕) สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานในพื้นที่ ในการใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกที่ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและทำให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)</p> <p>๑) เนื่องจากการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอก จะต้องมีการใช้จ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากกิจกรรมนั้นๆ ไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ ให้สามารถถัวจ่ายได้ การใช้จ่ายจะต้องขออนุมัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) การดำเนินการในแต่ละภารกิจที่กรมป่าไม้ได้</p>	

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
			อนุมัติไว้ ซึ่งแต่ละภารกิจจะใช้จ่ายงบประมาณจากกิจกรรมที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้นๆ ว่าให้ดำเนินการไว้อย่างไร	
๒. ข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน๒..... ข้อ				
วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๒ จ.นครศรีธรรมราช		๒) ประสาน ทบ.ขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพาะข้ากล้าไม้ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำ	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) ๑) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ได้ดำเนินการแจ้งเวียนให้หน่วยงานปฏิบัติทราบและดำเนินการแล้ว	
วันที่ ๒๐-๒๑ ก.พ.๖๒ จังหวัดสงขลา	๖) การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ภาคใต้มีความล่าช้า บางโครงการยังไม่ได้ผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว หรือเสนอราคาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งผลให้หน่วยงานต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกครั้ง	๖) ขอให้ ปม. อส. และ ทช. เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต้ ให้ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาตามที่กำหนด และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการคืนงบประมาณดำเนินโครงการดังกล่าว	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) กรมป่าไม้ ได้มีการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด	
๓. ข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน๑..... ข้อ				
วันที่ ๑ มี.ค.๖๒ จังหวัดนนทบุรี	๗) การพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีความจำเป็นที่จะต้องมียุทธศาสตร์ และการอุปโภค บริโภคที่เพียงพอ แต่ยังมีข้อจำกัดในส่วนของปริมาณน้ำต้นทุนที่ต้องอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังโดนด จังหวัดจันทบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สำนักงานนโยบาย และ แผน	๗) ขอให้ ปม. เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ EIA และการอนุญาตใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำวังโดนด จังหวัดจันทบุรี	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล) <u>สำนักการอนุญาต</u> เนื่องจากรอผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จาก สผ.	

ตรวจราชการ เขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส. (ข้อ)	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ข้อ)	เอกสารหลักฐาน
	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาเห็นชอบเพื่อประกอบการ อนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ (ปม.)			

จำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓)

การตรวจราชการประเภทที่ ๒ : การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

ด้าน : การจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ

กรมป่าไม้ (ปม.)

รวม จำนวน ๓ ข้อ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ ข้อ

ตรวจราชการเขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	สรุปข้อเสนอแนะ ผด.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	จุดเน้นการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๓
เขตตรวจราชการที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสตูล และตรัง และระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต	อบต.ห้วยน้ำขาว ได้ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อมเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาต ทำให้มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่เห็นชอบการยกระดับเมืองสปา น้ำพุร้อนเค็ม	๑. ให้ <u>สจป.ที่ ๑๒ (กระบี่)</u> ให้คำปรึกษา อบต. ห้วยน้ำขาว อย่างใกล้ชิด ในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ ควบคู่กับการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการขออนุญาต	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ปม. จะเสนอเรื่องราวดังกล่าวเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเพื่อโปรดนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ และกฎกระทรวงการอนุญาต และการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๓ วรรคสอง เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว กรมป่าไม้จะแจ้งอนุญาต โดย สจป. ที่ ๑๒ สาขากระบี่ ออกใบอนุญาตให้ผู้อนุญาตรายนี้ต่อไป	-
		๒. ให้ <u>สจป.ที่ ๑๒ (กระบี่)</u> ติดตามการขออนุญาตใช้พื้นที่ หากมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร่งด่วน	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ (รายละเอียด) รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ อ้างอิงตามข้อ ๑	-

ตรวจราชการเขต/ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	สรุปข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	การจำแนก /วิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (โดยสรุป)	จุดเน้นการตรวจราชการ ปี ๒๕๖๓
เขตตรวจราชการที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงราย และวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดน่าน		๓. ให้ ป.ม. จัดทำแผนการย้าย สำนักงานศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน ออกจากตัวเมืองเก่าและ ออกแบบรายการสิ่งก่อสร้าง สำนักงานใหม่พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงานพร้อม ใช้ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งจัดเตรียมพื้นที่และ ประมาณการราคาให้ครบถ้วน โดยประสานการดำเนินงาน ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนา พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (อพท.)และจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมขออนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ดำเนินการส่งหนังสือเรียนนารักษ์พื้นที่น่าน เพื่อขอ ความร่วมมือจัดหาพื้นที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ตามหนังสือศูนย์ป่าไม้ น่าน ที่ ทส ๑๖๒๘.๘/๑๐๖๕ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดหาพื้นที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคาร สำนักงาน	ติดตามผลการ พิจารณาของกรม นารักษ์

